

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

.....

**รายชื่อผู้เข้าประชุม**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนอง ทองย่อม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สนอง ทองย่อม	
๒	นางสุนทร สีเสน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สุนทร สีเสน	
๓	น.ส.บุษราคัมภ์ ทองย่อม	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	บุษราคัมภ์ ทองย่อม	
๔	นายสัญญา คำหล้าแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สัญญา คำหล้าแก้ว	
๕	นางวิภาวัลย์ อันสีแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	วิภาวัลย์ อันสีแก้ว	
๖	นางสาวลัดดา พังเฒ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ลัดดา พังเฒ	
๗	นายทองใบ อันไขหน้า	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ทองใบ อันไขหน้า	
๘	นางสังเวียน ริงไธสง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สังเวียน ริงไธสง	
๙	นายลำไพร หล้าบุญทัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ลำไพร หล้าบุญทัน	

**รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญ จันวงษา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง		<u>ติตราชการ</u>
๒	นายประทีป อันสีแก้ว	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ประทีป อันสีแก้ว	
๓	นายยงยุทธ โสมสองชั้น	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ยงยุทธ โสมสองชั้น	
๔	นายยรรยงค์ ประวารณะ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ยรรยงค์ ประวารณะ	
๕	ดร.พลภัทร ช่างสากล	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ดงเมือง	พลภัทร ช่างสากล	
๖	นางภคพรรณ พะโยโค	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	ภคพรรณ พะโยโค	
๗	นายพัฒน์นันท์ สุวรรณวิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	พัฒน์นันท์ สุวรรณวิจิตร	
๘	นางอุทุมพร น้อยบาตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อุทุมพร น้อยบาตร	
๙	นายวินัย พานแสนชา	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	วินัย พานแสนชา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

น.ส.บุษราคัมภ์ ทองย่อม เมื่อถึงเวลา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด เลขานุการสภาฯ ๙ คน มาประชุมครบจำนวน ๙ คน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเรียนเชิญท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ ดำเนินการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

นายสนอง ทองย่อม เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมสภาเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การ บริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

เนื่องจากวันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองติดภารกิจสำคัญ จึงมอบหมายให้ นายยงยุทธ โสมสองชั้น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง พร้อมคณะ ทำหน้าที่ เสนอญัตติ แทนในวันนี้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายสนอง ทองย่อม ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาว่า สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่๒ ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ส่งให้ที่ประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกคนได้อ่านและพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด ในรายงานประชุม ถูกต้องตามที่ได้ประชุมมาหรือไม่ และทบทวนดูว่ามีส่วนใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญครับ

ที่ประชุม -ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม

นายสนอง ทองย่อม เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใด ขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอมติ ประธานสภาฯ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรับรองรายงานการประชุม -สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัย สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมิมติรับรอง ๘ เสียง ไม่รับรอง - เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง

(นายสนอง ทองย่อม ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

### ระเบียบวาระที่ ๓

นายสนอง ทองย้อม  
ประธานสภาฯ

### ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ดงเมือง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ก่อนที่จะดำเนินการประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ดังกล่าวด้วยครับ

นางภคพรรณ พะโยโค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามารถรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายสนอง ทองย้อม  
ประธานสภาฯ

- ที่จบลงไปแล้วนั้น เป็นระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ลำดับต่อไปเป็นการเสนอญัตติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ
- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้เสนอญัตติหลักการและเหตุผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองครับ

นายยงยุทธ โสมสองชั้น  
รองนายก อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองเรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ฉบับนี้มาเพื่อโปรดพิจารณาขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติตำบลดังกล่าวมาแล้ว รายละเอียดดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง  
เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการบริหารกิจการประปา

เหตุผล

เนื่องจากการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ซึ่งมาตรา ๖๘(๑) มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้สำหรับรายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารที่อยู่ในมือของท่านครับ

นายสนอง ทองย่อม  
ประธานสภาฯ

-ที่จับลงไปแล้วนั้นเป็นการเสนอญัตติแห่งหลักการและเหตุผลของ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

-ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายครับ

ที่ประชุมสภาฯ

ไม่มีการอภิปราย

นายสนอง ทองย่อม  
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมว่าสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองเสนอหรือไม่ สมาชิกสภา อบต.ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบ โดย เห็นชอบ ๘ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายสนอง ทองย่อม ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

นายสนอง ทองย่อม  
ประธานสภาฯ

ต่อไปเป็นการประชุม วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบไปแล้วซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขฉบับเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดก็ได้

**ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว** ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

-ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เสนอว่าจะพิจารณาสามวาระรวดหรือไม่

สมาชิกสภาฯ ม.๗	ดิฉันนางสาวบุษราคัมภ์ ทองย่อม ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสามารถจะรวดเร็ว
นายทองใบ อันไขหน้า สมาชิกสภาฯ ม.๕	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองทุกท่าน กระผมนายทองใบ อันไขหน้า ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสามารถจะรวดเร็วครับ
นางสุนทร สีเสน สมาชิกสภาฯ ม.๔	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองทุกท่าน ดิฉันนางสุนทร สีเสน ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสามารถจะรวดเร็ว
นางสังเวียน ริงไธสง สมาชิกสภาฯ ม.๘	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองทุกท่าน ดิฉันนางสังเวียน ริงไธสง ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาสามารถจะรวดเร็ว
ที่ประชุมสภาฯ	มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อนุมัติให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็ว
นายสนอง ทองย่อม ประธานสภาฯ	สำหรับวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตตินี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแปรญัตติ หรือแก้ไขในส่วนใด หรือไม่ ขอเชิญครับ
ที่ประชุมสภาฯ	ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการการแก้ไข
นายสนอง ทองย่อม ประธานสภาฯ	เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข และมีมติคงไว้แห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๕ กระผมก็จะ ดำเนินการขอมติที่ประชุม ในวาระที่ ๓ ขึ้นอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลดงเมือง สมาชิกท่านใดเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลดงเมือง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดงเมือง กรุณายกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุมฯ	มีมติเห็นชอบ โดย เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสนอง ทองย่อม ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

#### ระเบียบวาระที่ ๔

นายสนอง ทองย่อม  
ประธานสภาฯ

#### เรื่องอื่นๆ

๔.๑ การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  
หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง  
ผมได้รับแจ้งจากงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ อบต.ดงเมือง ขอให้สภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลดงเมือง มอบหมายสมาชิกสภาฯ จำนวน ๒ ท่าน เพื่อเป็นกรรมการ โดยมี  
วาระอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง เมื่อครบวาระ ๔ ปี ยัง  
ไม่มีมีการคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการที่

ได้รับการคัดเลือกชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการ  
พ้นจากตำแหน่ง ในส่วนของรายละเอียดขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ได้ชี้แจงต่อที่  
ประชุมสภา ครับ

**นางภคพรรณ พะโยโค** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.ดงเมือง สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน  
**หัวหน้าสำนักปลัด อบต.** ด้วยประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ  
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุน  
หลักประกันสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มาจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ และใน (๓)  
ต้องเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมายจำนวน ๒ ท่าน ค่ะ

**นายสนอง ทองย่อม** มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุน  
**ประธานสภาฯ** หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น คนที่ ๑ ขอเชิญครับ

**น.ส.บุษราคัมภ์ ทองย่อม** เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองทุกท่าน  
**สมาชิกสภาฯ ม.๗** ดิฉันนางสาวบุษราคัมภ์ ทองย่อม ขอเสนอ นายสนอง ทองย่อม เป็นคณะกรรมการกองทุน  
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ค่ะ

**นายสนอง ทองย่อม** ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ  
**ประธานสภาฯ**

**นายทองใบ อันไชน้ำ** กระผม นายทองใบ อันไชน้ำ ขอรับรอง นายสนอง ทองย่อม เป็นคณะกรรมการกองทุน  
**สมาชิกสภาฯ ม.๕** หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นครับ

**นางสุนทร สีเสน** ดิฉัน นางสุนทร สีเสน ขอรับรอง นายสนอง ทองย่อม เป็นคณะกรรมการกองทุน  
**สมาชิกสภาฯ ม.๔** หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นค่ะ

**นายสนอง ทองย่อม** ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุน  
**ประธานสภาฯ** หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น คนที่ ๒ ขอเชิญครับ

**นางสุนทร สีเสน** เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองทุกท่าน  
**สมาชิกสภาฯ ม.๔** ดิฉันนางสุนทร สีเสน ขอเสนอ นางสังเวียน รั้งไธสง เป็นคณะกรรมการกองทุน  
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ค่ะ

**นายสนอง ทองย่อม** ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ  
**ประธานสภาฯ**

**นายลำไพโร หล้าบุญทัน** กระผม นายลำไพโร หล้าบุญทัน ขอรับรอง นางสังเวียน รั้งไธสง เป็นคณะกรรมการ  
**สมาชิกสภาฯ ม.๙** กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นครับ

- นางวิภาวัลย์ อันสีแก้ว  
สมาชิกสภาฯ ม.๒
- ดิฉัน นางวิภาวัลย์ อันสีแก้ว ขอรับรอง นางสาวเวียน ริงไธสง เป็นคณะกรรมการ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
- นายสนอง ทองย่อม  
ประธานสภาฯ
- มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มอีก จึงขอสรุปว่า  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่สภามอบหมายจำนวน ๒ ท่าน  
คือ นายสนอง ทองย่อม และนางสังเวียน ริงไธสง ครับ
- ที่ประชุมสภาฯ
- รับทราบ
- นายสนอง ทองย่อม  
ประธานสภาฯ
- ๔.๒ เรื่องการนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลดงเมือง  
ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านครับ
- นายลำไพโร หล้าบุญทัน  
สมาชิกสภาฯ ม.๙
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารอบต.ดงเมือง สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน  
กระผมขอนำเรียนปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างขัดข้องของบ้านโพธิ์งาม หมู่ ๙ เนื่องจากมีพายุ ฝน  
ตกหนัก ส่งผลให้ไฟฟ้าส่องสว่างดับจำนวน ๒ จุด ครับ
- นางวิภาวัลย์ อันสีแก้ว  
สมาชิกสภาฯ ม.๒
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารอบต.ดงเมือง สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน  
ดิฉันขอเสนอปัญหาความเดือดร้อน บ้านดงเมืองใหม่ หมู่ ๒ คือปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง  
ขัดข้อง จำนวน ๒ จุด ค่ะ
- นายยงยุทธ โสมสองชั้น  
รองนายก อบต.
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สำหรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้นำเรียนที่ประชุมสภา  
ไปแล้วนั้น กระผมรับทราบและจะได้เสนอปัญหาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง  
เพื่อซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนครับ
- นายสนอง ทองย่อม  
ประธานสภาฯ
- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว กระผมขอปิดการประชุมและ  
ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการ  
เข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.

ลงชื่อ บุษราคัมภ์ ทองย่อม ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวบุษราคัมภ์ ทองย่อม)  
ตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ/สมาชิกสภาท้องถิ่น

ลงชื่อ สมอง ทองย่อม ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสมอง ทองย่อม)  
ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

คณะกรรมการสามัญประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ชุดตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ถูกต้องแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ ลำไพ หล้าบุญทัน กรรมการ  
(นายลำไพ หล้าบุญทัน)

ลงชื่อ ทองใบ อ้นไขหน้า กรรมการ  
(นายทองใบ อ้นไขหน้า)

ลงชื่อ ส้งเวียน รังไรสง กรรมการ  
(นางส้งเวียน รังไรสง)